



THƯ MỤC VỤ

THÁNG 2, 2025

Con Xin Chào Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức,

Trước thềm năm mới Mừng Xuân Ất Ty, Con cầu xin Chúa nhân lành ban đến cho mỗi một thành viên trong giáo xứ một Mùa Xuân Hy Vọng, Vui Tươi và Bình An. Ngày 1 tháng 2 cũng là ngày cuối của tuần lễ dành riêng cho Trường Học Công Giáo. Chủ đề của năm nay là "Đoàn Kết trong Đức Tin và Cộng Đồng" để kỷ niệm và cảm nhận được sự tuyệt vời của các Thánh trong đức tin, kiến thức, kỷ luật, đạo đức và phục vụ lẫn nhau mỗi ngày. Trong tháng hai này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người trẻ lắng nghe ơn gọi phục vụ qua sứ mệnh trong ơn gọi trở thành linh mục và tu sĩ. Trong niềm tin tưởng và cảm mến tri ân tình yêu bao la của Chúa trong năm mới, chúng ta cùng lắng nghe, cầu nguyện và mở rộng lòng cho Chúa để biết rõ hơn về ƠN GỌI của Chúa dành riêng cho mỗi một người trong chúng ta.

Chúa Nhật đầu tháng ngày 2 tháng 2 này, chúng ta lắng đọng tâm hồn nhìn lại khung cảnh Đức Mẹ và Thánh Giuse Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh, là Ngày Thế Giới Ơn Gọi Tận Hiến. Mỗi người được Chúa ban cho những đặc biệt, ân sủng và tài năng khác nhau. Tất cả đều được mời gọi làm hết khả năng mình trong đức vâng lời và nhờ ơn Chúa giúp mà mọi việc được hoàn thành xuôi thuận. Vì vậy, ta xin Chúa sáng soi giúp cho ta đủ khôn ngoan để hướng dẫn con cháu của mình khi còn nhỏ biết cầu nguyện, gìn giữ tâm trí trong sạch, mở lòng cho Chúa đến, và nắm trong ý chí nung nấu đời sống đức tin để dâng hiến đời cho Chúa thì ơn gọi trở thành linh mục và tu sĩ sẽ ngày càng được phát triển.

Chúa Nhật ngày 9 tháng 2 là Ngày Hôn Nhân Thế Giới mà ơn gọi cho gia đình đạo đức là nền tảng vững chắc của giáo hội. Khi hai tâm hồn biết trân trọng và quý mến nhau để rồi cam kết với Chúa ở bên nhau trọn đời chính là hình ảnh vui tươi và đầy hy vọng. Khi đã đi vào hôn nhân thì biết cùng nhau cầu nguyện và cầu nguyện cho nhau. Chấp nhận rằng mình có cái ưu và cái khuyết, có những sự tự tin và cũng có những sự bất ổn, để biết khiêm nhường, thấu hiểu, chấp nhận và tôn trọng người bạn Chúa đặt để bên mình vì họ cũng có sở trường, sở đoản và những thăng trầm riêng. Cuộc sống luôn có áp lực về nhiều việc khác nhau nên biết khuyến khích và giúp cho nhau tập thư giãn và học cách dể dàng hài hước giúp nhau có được những nụ cười tươi. Nhắc nhở nhau học hỏi về Đức Kitô và biết đáp lại tiếng gọi của Ngài trong chính bản thân. Vì ai có lòng kính sợ Chúa thì luôn biết thay đổi chính mình và nhờ ơn Chúa giúp để luôn trung thành với bạn đời của mình.

Hàng năm vào ngày 11 tháng 2 là Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân để Chúa nâng đỡ và chữa lành cho họ. Phép lạ của Chúa được thể hiện một cách tự nhiên qua những con người cộng tác trong việc sáng tạo với Chúa. Một chuyên gia điều trị, một dược sĩ, một chuyên gia y tế, một nhân viên chăm sóc, một chuyên viên thực phẩm, một đầu bếp, một người dọn dẹp, một thợ máy, một người chuyên thăm viếng bệnh nhân, trò chuyện với họ, cầu nguyện với họ, cho họ rước mình Thánh Chúa đều là những công cụ cộng tác với Chúa để phép lạ của Chúa được thực hiện. Tổng Thống Abraham Lincoln đã nói rằng dù mình là ai thì cũng hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Vậy nhân ngày bổn mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ

Đức của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng hết lòng nâng đỡ các bệnh nhân ở xung quanh ta cách này hoặc cách khác. Trước cộng đồng Vaticano II thường được xúc dầu khi bệnh nhân hấp hối. Ở giáo xứ chúng ta vào đầu tháng chúng ta có xúc dầu bệnh nhân. Đây là dịp những người đau yếu về thể xác cũng như tâm hồn được xúc dầu để được Chúa chữa lành. Nguyên xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên con cái Mẹ đặc biệt là giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức để chúng con luôn noi gương Mẹ mà khiêm cung, vâng lời thực thi Thánh ý Chúa.

Đặc biệt cho Chương Trình Cộng Tác trong Tin Mừng của ba giáo xứ St. Francis Thành Assisi, Saint Bernadette và giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức của chúng ta, xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta biết rõ được ơn gọi của mình hầu tham gia và đóng góp, tỏ lòng biết ơn những ân sủng và tài năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa. Trong tâm tình biết ơn, Con cảm ơn những thiện nguyện viên đã hy sinh công sức vào việc chuẩn bị bánh chưng bánh tét cho giáo xứ. Nhân dịp này, Con có cơ hội được cộng tác với những thiện nguyện viên trong việc gói bánh chưng bánh tét. Con cảm ơn hồng ân Chúa khi thấy được những khuôn mặt đầy tràn nhiệt huyết đóng góp cho công việc giáo xứ. Con nghe nói có vài chị em thiện nguyện viên không phải là công giáo cũng đã đến cùng chung vui trong việc làm này. Con thật cảm động và cảm ơn các thiện nguyện viên đã trong âm thầm hy sinh thật nhiều để đóng góp cho giáo xứ trong dịp mừng Xuân năm nay. Con cũng có dịp biết tên và học hỏi thêm về những nét ưu ái của nhiều tâm hồn Thánh thiện trong dịp gói bánh chưng bánh tét này. Con hạnh phúc được nghe những câu chuyện và những bài hát bắt hủ bên cạnh những anh em trong đêm khuya lạnh lẽo có nhau để cùng canh nồi bánh. Các anh không một tiếng phàn nàn, ai cũng tươi cười vui vẻ bên nhau tràn đầy tình Chúa của Mùa Xuân Hy Vọng. Nguyên xin Chúa ban nhiều hồng ân cho quý Ông Bà Anh Chị Em. Cha cũng cảm ơn các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã hy sinh bằng những bánh tét bánh chưng và những thức ăn sau lễ cho dù trời mưa hay lạnh giá. Các em trong âm thầm đã tích cực hăng say làm thật nhiều điều tốt đẹp để giúp cho giáo xứ thăng tiến. Xin Chúa Xuân luôn ban cho các em Thiếu Nhi lòng nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân.

Trong niềm vui ơn Chúa của Tết Ất Ty, nguyên xin Chúa Xuân ban cho tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em được tràn đầy hồng ân. Năm mới đầy những thành công tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Mong Chúa Xuân soi sáng để mỗi người trong chúng ta nhận ra được ơn gọi của mình, luôn tích cực cố gắng đóng góp cho công việc giáo xứ khi giáo xứ cần đến sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em.

Thân chào trong Chúa Kitô,

Con, Linh mục Giuse Nguyễn Đình Khánh

Chánh Xứ